

Đồng Văn, ngày 27 tháng 4 năm 2022

Số 15-NQ/HU

**NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Về phát triển vùng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch nông nghiệp
tại thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là, giai đoạn 2022-2025,
định hướng đến năm 2030**

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Hà Giang, về phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đột phá "*Phát triển sản phẩm du lịch, hạ tầng du lịch, dịch vụ, thương mại gắn với sản phẩm nông nghiệp hàng hóa*" tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 15/8/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển vùng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch nông nghiệp tại thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I- THỰC TRẠNG

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị, có sản phẩm hàng hóa đặc trưng. Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân trong huyện, lĩnh vực nông nghiệp của huyện đã từng bước được phát triển; đã hình thành sản xuất một số sản phẩm theo chuỗi giá trị, có sản phẩm đặc trưng như mật ong bạc hà, dẹt thổ cẩm, lê, đào, mận, dược liệu... phục vụ khách du lịch đến với Cao nguyên đá Đồng Văn. Đặc biệt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là phù hợp với cây ăn quả ôn đới (*đào, lê, mận, dâu tây...*) cho thu nhập bình quân/năm khá cao từ 80-100 triệu đồng/ha. Tổng diện tích cây ăn quả (*đào, lê, mận*) của thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là 132,6 ha (*Phố Là 63,6 ha, Phố Bàng 69 ha*); diện tích cho sản phẩm 52,3 ha (*Phố Là 28,3 ha, Phố Bàng 24 ha*), sản lượng trên 200 tấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp của thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là còn bộc lộ những khó khăn đó là: Phát triển cây ăn quả ôn đới chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của vùng; năng suất, chất lượng, giá trị và thu nhập còn thấp, sức cạnh tranh không cao,...; việc phát triển du lịch, dịch vụ gắn với nông nghiệp hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo vùng sản xuất tập trung, xây dựng cơ sở chế biến, chứng nhận chỉ dẫn vị trí địa lý, bao bì, nhãn mác, cơ chế chính sách hỗ trợ, đầu tư còn hạn chế; chưa liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm... Nguyên nhân, do cây trồng chưa tập trung, quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo thành vùng động lực để phát triển thu hút du lịch, dịch vụ,...

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Phát triển nông nghiệp hàng hóa thế mạnh của huyện phù hợp với kinh tế thị trường gắn với du lịch, dịch vụ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa các chủ thể trong sản xuất gắn với du lịch tại xã Phố Là và thị trấn Phố Bàng; phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phát triển; tiếp tục thực hiện quan điểm phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện phục vụ du lịch và lấy du lịch để thúc đẩy ngành nông nghiệp của huyện phát triển.

2. Mục tiêu

Đến năm 2025: Hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích trồng mới trên 17 ha trở lên (*thôn Tả Kha thị trấn Phố Bàng 14 ha, thôn Sán Trồ xã Phố Là 3 ha và các thôn lân cận có điều kiện*). Giai đoạn 2025 đến năm 2030: Tiếp tục tuyên truyền mở rộng diện tích phát triển thêm các thôn, xã lân cận có điều kiện. Hướng tới đạt tiêu chuẩn OCOP và các sản phẩm khác được chế biến từ quả, hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sở thích để cùng phát triển vùng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch nông nghiệp.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

Chuyển đổi diện tích đất hoa màu giá trị kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả tập trung (*Lê, Mận, Đào, Dâu tây...*) gắn với du lịch, tạo vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa; tổ chức liên kết lại sản xuất chặt chẽ, tái cơ cấu sản xuất, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; thay đổi phương thức sản xuất - tiêu thụ truyền thống sang phương thức liên kết sản xuất các sản phẩm thế mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh; quảng bá mô hình phát triển cây ăn quả gắn với du lịch nông nghiệp. Hình thành thương hiệu các sản phẩm thế mạnh, nhân rộng các mô hình sản xuất chuyên canh, liên kết sản xuất, chế biến, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật.

2. Giải pháp

2.1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với du lịch, dịch vụ.

Cấp huyện: Các đồng chí cấp ủy viên được phân công theo dõi các Đảng bộ xã, thị trấn bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo Quyết định phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Cấp xã: Thành lập Ban chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Phó Trưởng ban Thường trực, Phó chủ

tịch UBND xã phụ trách nông lâm nghiệp làm Phó ban, các thành viên là: Các ban, ngành, đoàn thể, một số công chức chuyên môn khác, một số bí thư và trưởng thôn.

Chính quyền các cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để có giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ. Thường xuyên theo dõi, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào thực hiện mô hình.

2.2. Cơ chế hỗ trợ: Căn cứ tình hình thực tế hỗ trợ cây giống (*lê, mận, đào, dâu tây...*), phân bón lót năm đầu, cây giống ngắn ngày trồng xen (*rau đậu, cây dược liệu...*) cho các hộ chuyển đổi lần đầu; hỗ trợ xây mới hệ thống nước tưới tiêu vùng sản xuất trồng cây ăn quả tập trung.

2.3. Giải pháp về vốn: Triển khai, áp dụng linh hoạt, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa của tỉnh, của trung ương đang có hiệu lực và các nguồn ngân sách địa phương, để hỗ trợ cho nhân dân đảm bảo đúng các quy định hiện hành (*nhà nước và nhân dân cùng làm*), nguồn xã hội hóa, đặc biệt kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết xây dựng các chuỗi liên kết nông sản trên địa bàn.

2.4. Về giống, phân bón, kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh hại:

Chỉ đạo ngành chuyên môn hợp đồng với các đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh cung ứng cho xã, thị trấn thực hiện theo lộ trình; giống, phân bón phải đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu cây giống; đơn vị cung ứng đảm bảo cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng thông qua hợp đồng kinh tế.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa; xây dựng vùng trồng cây ăn quả ứng dụng khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa, công nghệ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch. Trồng cây theo hướng Vietgap, hữu cơ; chỉ đạo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hợp lý, ưu tiên dùng thuốc thảo mộc và thuốc sinh học để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tổ chức tập huấn kỹ thuật, trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho các hộ tham gia thực hiện.

Thường xuyên chỉ đạo theo dõi điều tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại, đề xuất các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại kịp thời. Hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý, khuyến khích sử dụng một số loại thuốc sinh học hiệu quả có trên thị trường, tuyệt đối không được lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là thuốc trừ cỏ trong sản xuất.

2.5. Công tác tổ chức sản xuất - Thị trường tiêu thụ:

Thành lập tổ hợp tác quản lý, hình thành sản xuất tập trung chuyên canh, tiến tới thành lập hợp tác xã quản lý mô hình trồng cây ăn quả gắn với du lịch. Sau 3 năm trồng cây bắt đầu ra hoa và cho sản phẩm thu hoạch gắn với du lịch, dịch vụ, sản phẩm sản xuất ra phục vụ khách đến tham quan, trong và ngoài tỉnh.

Nâng cao năng lực chế biến nông sản, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác, gắn tem truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm; thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân để xây dựng các mô hình liên kết theo hướng chuỗi giá trị. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá sản phẩm hoa quả thể mạnh của vùng ra thị trường.

2.6. Về phát triển du lịch, dịch vụ:

Xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống nước cấp nước và các công trình phụ trợ phục vụ du lịch, dịch vụ; hỗ trợ tích cực trong tuyên truyền nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với du lịch, dịch vụ.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần quán triệt đầy đủ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ chất lượng, giá trị sản phẩm có thương hiệu riêng của huyện đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, thị trường trong và ngoài tỉnh.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết này trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

3. Căn cứ Nghị quyết của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là, các xã lân cận có điều kiện, người sản xuất phối hợp thực hiện.

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công, theo dõi phụ trách xã phải thường xuyên quan tâm sâu sát cơ sở, chỉ đạo, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn.

5. Đảng bộ thị trấn Phố Bàng, xã Phố Là xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn để đạt được mục tiêu đề ra. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi ở các chi bộ đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân để Nghị quyết chuyên đề trồng cây ăn quả gắn với du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện đạt được mục tiêu đề ra.

Nghị quyết này được phổ biến đến toàn bộ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đồng chí Hoàng Đình Phối - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Thành viên đoàn công tác theo Quyết định 575-QĐ/TU,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hoàng Văn Thịnh